

## เอกอัครราชทูตนำนักธุรกิจไทยเยือนรัฐฉานเพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายพิษณุ สุวรรณชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนักธุรกิจไทยเยือนรัฐฉาน เพื่อพบหารือกับหน่วยงานภาครัฐและนักธุรกิจเมียนมาเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าการลงทุนในรัฐฉาน โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน ๒๕ คน จากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงิน การบริการ โลจิสติกส์ และการก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม การผลิต การเกษตร และพลังงาน ร่วมเดินทางในครั้งนี้อย่างปลอดภัยตลอดเส้นทางเดินทางจากรัฐฉานตอนใต้สู่รัฐฉานตอนเหนือ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนักธุรกิจไทยเข้าเยี่ยมชมคารวะมุขมนตรีรัฐฉาน หน่วยงานท้องถิ่นของภาครัฐ และสภาพการค้าและอุตสาหกรรมในพื้นที่ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมเขตการค้ามุเซ ๑๐๕ ไมล์ ซึ่งเป็นจุดการค้าระหว่างเมียนมากับจีนที่ใหญ่ที่สุด บริษัท Myanmar Belle ซึ่งเป็นบริษัทผลิตผักและผลไม้อบแห้งแห่งเดียวในเมียนมา และโรงงานผลิตสังกะสี Cornerstone Resources เพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในรัฐฉาน

ในการหารือกับ ดร. Lin Htut มุขมนตรีรัฐฉาน เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัฐฉาน และโอกาสทางธุรกิจระหว่างไทยกับรัฐฉาน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และธุรกิจพลังงาน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ย้ำถึงการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับรัฐฉาน ไม่ว่าจะเป็นถนนระหว่างเชียงใหม่กับเมืองตองจี การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อีกทั้งแสดงความเห็นว่าความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนา และงานกิจกรรมเพื่อสังคมระหว่างไทยกับรัฐฉานควรได้รับการส่งเสริมมากขึ้น ควบคู่ไปกับการเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงที่มีอยู่แล้ว เช่น การปราบปรามยาเสพติด และการต่อต้านการค้ามนุษย์

คณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหน่วยงานเมียนมา ซึ่งยินดีกับความสนใจของฝ่ายไทยที่จะร่วมมือกับรัฐฉาน และพร้อมสนับสนุนความร่วมมือในทุกๆ ระดับ ทั้งระดับรัฐต่อรัฐ ระดับเมือง และระดับธุรกิจ ทั้งนี้ ฝ่ายเมียนมาได้ให้ความสนใจในประเด็นด้านการเชื่อมโยง ความรู้ด้านระบบการเงิน และความร่วมมือด้านการเกษตร การท่องเที่ยวและโรงแรม การศึกษา การผลิตไฟฟ้า อนามัย และศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งมั่นในการเปิดโอกาสให้แก่ักธุรกิจไทย ในการในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มธุรกิจเมียนมา เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

